

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒  
ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญทั่วไป)  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

โดย ญัฐทิพย์ กบิลคาม  
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เริ่มประชุมเวลาประมาณ ๐๙.๔๐ น.

นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๑ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จากนั้นได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปราย ปรีกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน โดยใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ต่อจากนั้นได้เข้าสู่วาระกระทู้ถามสด ซึ่งในวันนี้บรรจุในระเบียบวาระ ๓ เรื่อง ดังนี้

กระทู้ถามสด เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายกรณีการออกหมายจับ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ตั้งถามโดย ส.ส.สาธิต ปิตุเตชะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดระยอง ทั้งนี้ผู้ตั้งกระทู้ได้สอบถามกรณีศาลอนุญาตออกหมายเรียก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีนอกคดีต่าง ๆ ๖ คดี แต่เนื่องจาก พ.ต.ท.ทักษิณ อยู่ต่างประเทศเป็นเวลา ๕ ปี และต่อมาศาลอาญามีการออกหมายจับ แต่จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า รัฐบาลในฐานะผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย แต่รัฐบาลกลับเพิกเฉยไม่ดำเนินการตามคำสั่งศาล เพื่อให้ได้ตัว พ.ต.ท.ทักษิณ มาดำเนินคดีต่อไป โดยผู้ตั้งกระทู้ได้สอบถามว่ารัฐบาลเคารพการตัดสินของศาลหรือไม่ และมีการดำเนินการอย่างไร จากนั้น ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า คดีทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการปฏิวัติรัฐประหารและยืนยันว่ารัฐบาลดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่รัฐบาลไม่มีอำนาจในการขอตัว พ.ต.ท.ทักษิณ จากต่างประเทศ แต่เป็นหน้าที่ของอัยการสูงสุด

กระทู้ถามสด เรื่อง การแก้ไขปัญหาหน้าท่วมในอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งถามโดย ส.ส.เพชรินทร์ เสียงเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งผู้ตั้งกระทู้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมซ้ำซากในหลายอำเภอของจังหวัดปราจีนบุรี โดยเฉพาะอำเภอกบินทร์บุรี เป็นผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและทรัพย์สินเกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก รวมทั้งภาครัฐยังไม่มีมาตรการชัดเจนในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน จึงขอถามว่ารัฐบาลมีแนวทางเยียวยาชาวบ้านผู้ได้รับความเสียหายอย่างไรบ้าง จากนั้น ร.มต.ปลอดประสพ สุรัสวดี ร.มว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบชี้แจงโดยได้อธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้รัฐบาลได้ดำเนินการโดยได้ใช้แนวทางเดียวกับจังหวัดอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รวมทั้งจะได้หามาตรการในการป้องกันในระยะยาวด้วย

กระทู้ถามสด เรื่อง โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านโคกสำราญเหนือ อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งถามโดย ส.ส.วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกล่าวถึงกรณีกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ยกเลิกโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านโคกสำราญเหนือ อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอเรียนถามว่าปัจจุบันโครงการดังกล่าวถูกยกเลิกหรือไม่ หากไม่ถูกยกเลิกจะดำเนินการอย่างไรต่อไป จากนั้น ร.มต.ณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงว่า ไม่มีการยกเลิกโครงการดังกล่าวแต่ประการใด แต่อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ ร.มต.ณัฐวุฒิ รับปากว่าจะได้ติดตาม

เร่งรัดการก่อสร้างโดยเร็ว และได้กำหนดให้มีโครงการขนาดเล็ก ๖ โครงการ ต่อจากโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว ๑๐ โครงการ รวมทั้งโครงการชุดบ่อน้ำขนาดเล็กอีก ๘๐,๐๐๐ บ่อทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและเกษตรกร

ส่วนกระทู้ถามทั่วไป มี ๓ เรื่อง ดังนี้

กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง ปัญหาการบุกรุกพื้นที่บริเวณกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตั้งถามโดย ส.ส.อรุณี ชำนาญยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดพะเยา ซึ่งสอบถามกรณีปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากว๊านพะเยาและการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน จึงขอถามว่า ๑. รัฐบาลมีมาตรการกำหนดแนวเขตที่ดินบริเวณกว๊านพะเยาหรือไม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าพื้นที่ใดเป็นที่สาธารณประโยชน์และพื้นที่ใดเป็นที่ดินที่ประชาชนสามารถขอรับเอกสารสิทธิในที่ดินได้ขอทราบรายละเอียด ๒. รัฐบาลมีมาตรการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสิทธิในที่ดินของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณกว๊านพะเยาหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด ๓. รัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการในการพัฒนาและอนุรักษ์พื้นที่บริเวณกว๊านพะเยาหรือไม่ อย่างไร ต่อจากนั้น รมต.ชูชาติ หาญสวัสดิ์ รมช.กระทรวงมหาดไทย รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบชี้แจง โดยกล่าวว่าจะดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเร่งรัดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยื่นเรื่องเอกสารสิทธิมากกว่า ๙๐๐ คน และจะดำเนินการจัดโซนให้เป็นระเบียบ รวมทั้งออกมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้เสีย จากนั้น รมต.ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบชี้แจงว่า ได้มีโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่แหล่งต้นน้ำอิง เช่น การขุดลอกน้ำอิงเพื่อเป็นทางระบายน้ำเข้ากว๊านพะเยา เมื่อน้ำมากก็จะสามารถกักเก็บน้ำในกว๊านพะเยา แต่หากเกิดน้ำแล้งก็จะได้สร้างประตูระบายน้ำออกจากกว๊านพะเยาเพื่อนำน้ำมาใช้ประโยชน์ต่อไป

กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง การแก้ไขปัญหาแมลงศัตรูมะพร้าวในพื้นที่อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งถามโดย ส.ส.นที รัฐกิจประการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย ซึ่งตั้งถามไว้ ๒ ข้อ คือ ๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาแมลงศัตรูมะพร้าวในอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ รมต.ณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดำเนินการแก้ไขปัญหาในอำเภอกุยบุรี แล้วเสร็จ ๓,๐๐๐ ไร่ และจะดำเนินการอีกกว่า ๓,๐๐๐ ไร่ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๒ - ๓ เดือน โดยใช้หลายวิธีตามหลักวิชาการของกรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนคำถามที่ ๒ ผู้ตั้งกระทู้สอบถามว่ากระทรวงเกษตรฯ มีมาตรการเยียวยาและสนับสนุนงบประมาณให้เกษตรกรอย่างไร ซึ่งเรื่องนี้ รมต.ณัฐวุฒิ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการเกษตร และในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้ของบประมาณกว่า ๒๐๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินการต่อไป

กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง ขอให้มีการขยายเส้นทางถนน หมายเลข ๒๒๓๙๐๑๐๐๐ และ หมายเลข ๒๐๒๓ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ตั้งถามโดย ส.ส.เกียรติอุดม เมนะสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดอุดรธานี ได้สอบถามกรณีเกิดอุบัติเหตุและปัญหาการจราจรบนถนนทั้ง ๒ เส้นทางมากเนื่องจากถนนทั้ง ๒ มีลักษณะคับแคบ มีรถบรรทุกผ่านจำนวนมาก เพราะเป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร หากขยายให้เป็น ๔ ช่องทางจราจรและเพิ่มสะพานช่องทางสะพานทับลำน้ำปาวให้เป็นสะพานคู่ ๒ สาย จึงจะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ จึงขอถามว่า รัฐบาลมีโครงการขยายให้เป็นถนน ๔ เลนได้หรือไม่ จากนั้น รมต.วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตอบชี้แจงว่า ขณะนี้ได้บรรจุโครงการดังกล่าวอยู่ในแผนแล้วซึ่งเป็นแผนปี ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔ และได้ดำเนินการไปแล้วเป็นบางส่วน ทั้งนี้

รัฐมนตรี วรวัจน์ รับปากว่าจะได้เร่งรัดโครงการดังกล่าว ส่วนการสร้างสะพานนั้นทางรัฐบาลก็มีแผนในการก่อสร้างเช่นเดียวกัน

เมื่อจบวาระกระทู้ถามแล้ว นายวิสุทธิ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๒ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้ขอหารือต่อที่ประชุม นำเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมเรื่องที่ ๒.๑๖ และ ๒.๒๑ ขึ้นมาแจ้งก่อน ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง จากนั้นประธานจึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้พิจารณาและรับทราบรายงานของหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน ๑๕ เรื่อง

(๑) รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๒ เรื่อง

(๒) รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของบริษัท ตลาดรองสินค้าที่อยู่อาศัย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๒ เรื่อง

(๓) รายงานผลการตรวจสอบรายงานการรับ-จ่ายเงินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรและเงินกองทุนหมุนเวียน สำหรับอุดหนุนเกษตรกรในการหาปัจจัยการผลิตและเงินกองทุนหมุนเวียนสำหรับอุดหนุนเกษตรกรในการหาปัจจัยการผลิตตามโครงการความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มผลผลิตทางอาหารจากรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๕๑

(๔) รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ จำนวน ๖ เรื่อง

(๕) นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗

(๖) งบดุลและรายงานการรับ-จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๒

(๗) รายงานประจำปี ๒๕๕๒ ประจำปี ๒๕๕๓ และประจำปี ๒๕๕๔ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

(๘) รายงานประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓ ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐

รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้พิจารณาและรับทราบรายงานของหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน ๒ เรื่อง

(๑) รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓

(๒) รายงานการรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐-๒๕๕๑ และประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ ของกรมประมง

ต่อจากนั้น เป็นเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม เรื่องที่ ๒.๑ รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๕๓ ของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีสมาชิกสนใจอภิปรายเป็นจำนวนมาก โดยมีสมาชิกอภิปรายซักถามและเสนอแนะหลายประเด็น เช่น ควรเผยแพร่รายงานของศาลรัฐธรรมนูญให้ทั่วถึง และจัดทำรูปแบบที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ จะสามารถทำให้ประชาชนเข้าใจอำนาจหน้าที่และการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อศาลและประชาชน เป็นต้น โดยการอภิปรายในครั้งนี้ สมาชิกบางส่วนอภิปรายตั้งคำถามการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงที่มาของศาล ในขณะที่สมาชิกบางส่วนอภิปรายสนับสนุนการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งบรรยากาศการอภิปรายเป็นการอภิปรายสลับกับการประท้วงและการใช้สิทธิขาดฟังเป็นระยะ และใช้เวลาในการพิจารณารายงานดังกล่าว กว่า ๕ ชั่วโมง แล้ว นายชวนะ ไตรมาศ เลขาธิการ

ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ตอบชี้แจง โดยกล่าวว่ามีหลายข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนประเด็น การพิจารณาตีต่าง ๆ นั้น เป็นไปตามขั้นตอนทุกประการ ส่วนความน่าเชื่อถือนั้น ยืนยันว่าคำวินิจฉัยของศาล เป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเป็นพื้นฐาน และยังคงยืนยันเรื่องความถูกต้องมากกว่าความถูกต้องใจและ จะรับข้อเสนอแนะของสภาผู้แทนราษฎรไปพิจารณาดำเนินการต่อไป เมื่อจบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ ประชุม เรื่องรับทราบรายงานประจำปี ๒๕๕๓ ของศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ประธานได้สั่งปิดประชุมในเวลา ประมาณ ๑๘.๕๕ นาฬิกา